

# LỄ RA MẮT CẦU LẠC BỘ BÓNG GỖ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

**Phạm Tuấn Dũng\***



**CLB Bóng gổ Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm với ông Hà Khả Luân, người đầu tiên nghiên cứu, huấn luyện và phát triển môn Bóng gổ tại Việt Nam trong Lễ ra mắt CLB**

Trong Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao số 1/2015, Ban biên tập Tạp chí đã có cơ hội giới thiệu với quý vị độc giả về Ông Hà Khả Luân, nguyên PGĐ Sở TĐTT Hà Nội, Nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Châu Á và đặc biệt, ông nổi tiếng trong Ngành TĐTT với tư cách là HLV, là người nghiên cứu, tiếp nhận, tổ chức phát triển nhanh chóng các môn thể thao mới bằng con đường xã hội hóa, trong đó đặc biệt phải kể tới các môn thể thao như: Cầu mây, Bóng gổ...

Chính thức được nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam từ năm 2009, ngày 9/9/2009, CLB Bóng gổ Hà Nội, CLB Bóng gổ đầu tiên tại Việt Nam được chính thức thành lập với 22 hội viên, do ông Hà Khả Luân làm chủ tịch. Sau gần 10 năm phát triển, ông Hà Khả Luân đã tuyên truyền, vận động và phát triển môn Bóng gổ tại nhiều địa phương trên cả nước như: Hà Nội, Quảng Ninh, Gia Lai, Phú Thọ, Vũng Tàu, Đà Nẵng... Ngày 22/8/2018, CLB Bóng gổ Trường ĐHTĐTT Bắc Ninh, CLB chính thức thứ 12 tại Việt Nam đã được ra mắt tại Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh với 28 thành viên, do ThS. Đặng Đình Minh làm chủ tịch.



**Ông Hà Khả Luân hướng dẫn kỹ thuật Bóng gổ cho các thành viên CLB**

Với hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện nhiều môn thể thao, trong đó có môn Bóng gổ, việc phát triển Bóng gổ tại Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh diễn ra vô cùng thuận lợi. Ông Hà Khả Luân đã có 1 buổi làm việc với các thành viên CLB trong hội trường để giới thiệu về môn Bóng gổ, luật thi đấu, các kỹ thuật cơ bản cũng như sự phát triển môn thể thao này tại Việt Nam và trên thế giới... sau khi truyền tải các kiến thức lý thuyết, ông Hà Khả Luân đã trực tiếp hướng dẫn các kỹ thuật thực hành cho các thành viên CLB. Với nền tảng nhiều cán bộ, giảng viên đã tham gia tập luyện Golf với các kỹ thuật tương tự, lại là những người có “tố chất” thể thao, chỉ sau 2 buổi hướng dẫn, nhiều thành viên CLB đã “làm chủ” được cây gậy của mình và tự tin với môn thể thao mới. CLB sẽ sinh hoạt 2 buổi/tuần tại sân tập Bóng đá của Trường.

Bóng gổ là môn thể thao phù hợp với người Việt Nam, do không đòi hỏi chiều cao, cân nặng mà cần sự khéo léo của đôi tay, sự suy đoán và xử lý tình huống một cách thông minh, những đặc điểm điển hình của con người Việt Nam. Với luật chơi gần giống như Golf, môn thể thao đang được gọi với cái tên “môn thể thao quý tộc”, Bóng gổ có chi phí đầu tư cho dụng cụ tập luyện và thi đấu thấp hơn rất nhiều lần (chỉ khoảng 2 triệu đồng/bộ dụng cụ chơi). Với kỹ thuật chơi khá đơn giản, không cầu kỳ phức tạp, không tốn nhiều sức lực, chi phí đầu tư cho tập luyện thấp nên phù hợp với nhiều lứa tuổi, Bóng gổ có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong cả cán bộ, giáo viên và sinh viên Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh, những hạt nhân sẽ tiếp nối ông Hà Khả Luân, phát triển rộng rãi phong trào Bóng gổ tại Việt Nam.



**Thành viên CLB Bóng gổ Trường ĐHTĐTT Bắc Ninh thực hành kỹ thuật đánh bóng**

\*TS, Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh